



MGA FAQ TUNGKOL SA PANSAMANTALANG PAGIGING KWALIPIKADO PARA SA BATAS SA MGA SERBISYO SA MGA KAPANSANAN SA PAG-UNLAD NG LANTERMAN (LANTERMAN DEVELOPMENTAL DISABILITIES SERVICES ACT)

Ang mga FAQ na ito ay nilalayong sagutin ang mga pangkalahatang tanong. Kung mayroon kang mga katanungan o alalahanin na partikular sa bata, mangyaring makipag-ugnayan sa iyong tagapamahala ng kaso sa sentrong panrehiyon. Kung kailangan mo ng tulong sa paghahanap ng tamang sentrong panrehiyon, maaaring matagpuan ang impormasyon sa <https://www.dds.ca.gov/rc/listings/>. Anumang mga katanungan o alalahanin, mag-email sa Questions@dds.ca.gov.

Q1. Ano ang pansamantalang pagiging kwalipikado ng Lanterman Act?

A1. Ang isang batang may edad na ipinanganak hanggang 5 taong gulang ay maaaring pansamantalang kwalipikado para sa mga serbisyo ng sentrong panrehiyon kung ang bata ay may:

1. Isang kapansanan na hindi lamang pisikal sa kalikasan at;
2. Mga makabuluhang limitasyon sa pagganap sa hindi bababa sa dalawa sa mga sumusunod na bahagi ng pangunahing aktibidad sa buhay, ayon sa tinutukoy ng isang sentrong panrehiyon at ayon sa naaangkop sa edad ng bata:
 - Pangangalaga sa sarili.
 - Receptive at nagpapahayag na wika.
 - Pag-aaral.
 - Kadaliang kumilos.
 - Sariling direksyon.

Q2. Ilang taon ang kailangan ng aking anak para maikonsidera para sa pansamantalang pagiging kwalipikado sa Lanterman Act?

A2. Mula sa kapanganakan hanggang edad 5.

Q3. Ang pansamantalang pagiging kwalipikado ba ng Lanterman Act ay isang pagpapalawig ng Early Start? Maaari bang patuloy na matanggap ng aking anak ang parehong mga serbisyong natatanggap nila sa ilalim ng Early Start?

A3. Ang pansamantalang pagiging kwalipikado ay hindi isang pagpapalawig ng Early Start. Ang Early Start ay nagtatapos sa edad na 3 at hindi maaaring ipagpatuloy ayon sa mga batas at regulasyon ng pederal at estado.

Q4. Ang aking anak ay kasalukuyang nasa Early Start. Paano sila nagiging pansamantalang kwalipikado para sa mga serbisyo ng Lanterman Act?

A4. Makipag-ugnayan sa itinalagang tagapag-ugnay ng serbisyo ng iyong anak tungkol sa pansamantalang pagiging kwalipikado. Maaaring gamitin ng pangkat ng IFSP ang pinakabagong mga pagtatasa sa pag-unlad o mga ulat ng pag-unlad upang matukoy kung ang iyong anak ay kwalipikado para sa pansamantalang pagiging kwalipikado sa Lanterman Act.

Q5. Paano kung ang aking anak ay tinanggihan ng pansamantalang pagiging kwalipikado sa Lanterman Act?

A5. Kung tinanggihan ang pagiging kwalipikado o mga serbisyo, ang proseso ng patas na pagdinig ay isang proseso para sa paglutas ng mga hindi pagkakasundo sa pagitan ng sentrong panrehiyon at mga indibidwal na pinaglilingkuran. Sa ilalim ng proseso ng patas na pagdinig, ang mga hindi pagkakasundo ay maaaring tungkol sa mga serbisyo, pagiging kwalipikado o anumang desisyon o aksyon ng sentrong panrehiyon na hindi mo sinasang-ayunan. Maaaring kabilang sa proseso ng patas na pagdinig ang isang impormal na pagpupulong, pamamagitan, at isang pagdinig sa antas ng estado kasama ang isang Hukom ng Administratibong Batas. Ang impormasyon tungkol sa proseso ng patas na pagdinig, isang brochure at mga kinakailangang form para sa isang patas na pagdinig ay makukuha mula sa iyong lokal na sentrong panrehiyon o matatagpuan dito:

[Proseso ng Reklamo sa Fair Hearings - CA Department of Developmental Services](#)

Q6. Kung maaprubahan ang aking anak para sa pansamantalang pagiging karapat-dapat sa Lanterman Act, anong mga serbisyo ang matatanggap nila?

A6. Kung matukoy na pansamantalang kwalipikado, ang isang bata ay tatanggap ng Mga Serbisyo ng Lanterman Act batay sa kanilang mga pangangailangan. Higit pang impormasyon tungkol sa mga serbisyo at suporta ng sentrong panrehiyon ay matatagpuan dito:

[Mga Serbisyo at Paglalarawan ng Sentrong Panrehiyon - CA Department of Developmental Services](#). Kung ang iyong anak ay wala pang 3 taong gulang, ang mga serbisyonang ito ay dagdag sa mga serbisyonang natanggap mula sa Early Start.

Q7. Anong plano ng serbisyo ang bubuuin para sa aking anak na nakitang pansamantalang pagiging kwalipikado para sa mga serbisyo ng Lanterman Act?

A7. Kung ang iyong anak ay wala pang 3 taong gulang, ang mga serbisyo ay isasaayos sa pamamagitan ng Individualized Family Service Plan (IFSP). Maaari kang matuto nang higit pa tungkol sa Programang Early Start para sa mga batang wala pang 3 taong gulang, kasama ang proseso ng IFSP dito: [Early Start: CA Department of Developmental Services](#).

Kung 3-4 taong gulang ang iyong anak, bubuo ng Individual Program Plan (IPP). Higit pang impormasyon sa proseso ng IPP ay matatagpuan dito:

[Indibidwal na Pagpapalano ng Programa: CA Department of Developmental Services](#).

Q8. Ang aking anak ay ginawang kwalipikado para sa mga serbisyo ng sentrong panrehiyon sa ilalim ng pansamantalang pagiging kwalipikado. Kwalipikado rin ba sila para sa pagpapatala sa mga benepisyo ng Medi-Cal sa pamamagitan ng 1915(c) Home and Community-Based Services (HCBS) Waiver?

A8. Depende ito. Maaaring ma-enroll ang isang bata sa HCBS Waiver kung natutugunan nila ang mga kinakailangan para sa paglahok sa Waiver, tulad ng antas ng pangangalaga sa institusyon o mga limitasyon sa pagganap bilang resulta ng kanilang kapansanan, at kung ang bata ay nangangailangan ng isa o higit pang serbisyo ng Waiver. Halimbawa, ang isang bata na may 33 porsiyento o higit na pagkaantala na pinagsama sa dalawang bahagi ng pag-unlad

ay maaaring maabot ang kinakailangang antas ng pangangalaga. Ang karagdagang impormasyon ay matatagpuan dito:

https://www.dds.ca.gov/wp-content/uploads/2019/02/HCBS_WaiverPrimerPolicy_20190212.pdf

Q9. Ang aking anak ba na napag-alaman na pansamantalang kwalipikado para sa mga serbisyo ng Lanterman Act ay kwalipikado para sa institusyonal na pag-iisip?

A9. Kung natutugunan ng bata ang mga pamantayang hinihingi ng 1915 (c) Home and Community-Based Waiver na binanggit sa tanong #8, maaari silang maging kwalipikado para sa pagpapalagay ng institusyon.

Q10. Kung naaprubahan ang aking anak para sa pansamantalang pagiging kwalipikado sa Lanterman Act, magiging kwalipikado ba sila para sa mga serbisyo sa pamamagitan ng Self-Determination Program (SDP)?

A10. Hindi, ang mga batang tinutukoy na pansamantalang kwalipikado para sa mga serbisyo ng Lanterman Act ay hindi kwalipikado para sa SDP. Dapat matugunan ng isang indibidwal ang pamantayan sa Welfare and Institutions (W&I) Code, Seksyon 4685.8(d)(1) upang maging bahagi ng SDP Program, na kinabibilangan ng natukoy na kapansanan sa pag-unlad gaya ng tinukoy.

Q11. Ang aking anak ay tumatanggap ng mga serbisyo ng sentrong panrehiyon sa ilalim ng pansamantalang pagiging kwalipikado sa Lanterman Act. Ano ang mangyayari kapag sila ay naging 5?

A11. Ang mga sentrong panrehiyon ay inaatasan na tasahin ang iyong anak nang hindi bababa sa 90 araw bago sumapit ang limang taong gulang upang matukoy kung sila ay kwalipikado para sa patuloy na mga serbisyo ng sentrong panrehiyon pagkatapos ng edad na 5. Ang pagtatasa na iyon ay tutukuyin kung ang iyong anak ay may kapansanan sa pag-unlad gaya ng tinukoy sa Welfare and Institutions Code Section 4512 (a)(1). Kung matukoy ng sentrong panrehiyon na ang iyong anak ay walang kapansanan sa pag-unlad, ang mga serbisyo ay matatapos sa edad na 5.

Q12. Nakatanggap ang aking anak ng mga serbisyo ng Lanterman Act sa ilalim ng pansamantalang pagiging kwalipikado at magiging 5 taong gulang sa wala pang 90 araw, ngunit hindi pa ako nakontak para sa isang pagtatasa. Ano ang dapat kong gawin?

A12. Makipag-ugnayan sa itinalagang service coordinator ng iyong anak.

Q13. Ano ang mga pagkakaiba sa pagitan ng pagiging kwalipikado para sa Lanterman Act Services at pansamantalang pagiging kwalipikado para sa Mga Serbisyo ng Lanterman Act?

A13. [Ang pansamantalang pagiging kwalipikado ay limitado sa oras, hanggang sa ikalimang kaarawan ng bata, habang ang pagiging kwalipikado para sa Lanterman Act ay hindi.](#) Ang pamantayan sa pagiging karapat-dapat ay naiiba. Walang pagkakaiba sa menu ng mga serbisyong magagamit ng bata, gayunpaman ang mga serbisyong natatanggap ng isang bata ay indibidwal batay sa kanilang mga natatanging pangangailangan. Ang mga serbisyong ito ay ilalarawan sa IFSP o IPP ng bata.

Q14. Makakatanggap ba ang aking anak ng mga serbisyo sa ilalim ng pansamantalang pagiging kwalipikado kahit na hindi sila nakatanggap ng mga serbisyo sa pamamagitan ng Early Start?

A14. Oo, ang mga bata na nag-refer sa sentrong panrehiyon sa edad na 3 at 4 na at hindi nakatanggap ng mga serbisyo ng Early Start bago ang edad 3 ay maaaring maging kwalipikado para sa pansamantalang pagiging kwalipikado ng Lanterman Act hanggang sa edad na 5 kung matugunan nila ang mga pamantayan sa pagiging kwalipikado. Mangyaring makipag-ugnayan sa iyong lokal na sentrong panrehiyon para sa karagdagang impormasyon: <https://www.dds.ca.gov/rc/listings/>.

